



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการเลือกสรรในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้สมัครเข้ารับเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและการแต่งตั้งไว้ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ใช้ได้ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี และภายหลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พิจารณาแล้วว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ โดยจะทำการเรียกผู้ได้รับการขึ้นบัญชีในลำดับถัดไปให้มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับ

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

(๑) ผู้นั้นได้สละสิทธิรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่เลือกสรรได้

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด โดยมีหนังสือส่งแจ้งให้ทราบ

๓. การเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากพบว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือ ได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ตั้งลำดับที่จะแต่งตั้ง หรือพิจารณาให้ออกจากการเป็นพนักงานจ้างทั่วไปในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนรากร แนนอุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

## ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

หมายเลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ผลคะแนน			คะแนนรวม ๑๒๐ คะแนน	คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐๐	สอบได้ ลำดับที่	หมายเหตุ
		(ภาค ก) ๕๐ คะแนน	(ภาค ข) ๕๐ คะแนน	(ภาค ค) ๒๐ คะแนน				
๐๐๒	นางนริศรา โททะมาตย์	๓๒.๐๐	๓๐.๐๐	๑๘.๒๕	๘๐.๒๕	๖๖.๘๗	๑	



(นายนรากร แน่นอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่